

HƯỚNG TỚI NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

QUỐC HỘI VIỆT NAM

Những dấu ấn nổi bật

QUỐC HỘI KHÓA IX (1992 - 1997)



Cử tri phường Điện Biên, quận Ba Đình (Hà Nội) bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa IX, tháng 7/1992.

Quốc hội khóa IX được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp 1992, trong đó Quốc hội có vai trò quan trọng trong việc thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đề ra.

Quốc hội khóa IX được bầu vào ngày 19/7/1992 và bầu 395 đại biểu. Cơ cấu, thành phần đại biểu gồm: nông nghiệp 14,68%, công nghiệp 4,8%, luật 3,8%, giáo dục 6,1%, văn học nghệ thuật 5,08%, cán bộ chính trị 10,94%, đảng viên 91,6%, dân tộc thiểu số 16,79%, quản lý nhà nước 31,3%. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã bầu đồng chí Nông Đức Mạnh làm Chủ tịch Quốc hội, 3 Phó Chủ tịch Quốc hội, 9 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành lập Hội đồng Quốc phòng và An ninh do đồng chí Lê Đức Anh làm Chủ tịch. Ngoài ra, Quốc hội còn thành lập Hội đồng Dân tộc và 7 Ủy ban của Quốc hội: Ủy ban Pháp luật; Ủy ban Kinh

tế và Ngân sách; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Ủy ban về các vấn đề xã hội; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Ủy ban Đối ngoại. Trong đó, Ủy ban Quốc phòng và An ninh lần đầu tiên được thành lập.

Trong nhiệm kỳ, qua 11 kỳ họp, Quốc hội khóa IX đã ban hành 36 luật, bộ luật và 43 pháp lệnh. Trong đó có Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Hợp tác xã... tạo cơ sở pháp lý hình thành môi trường ổn định và thuận lợi cho sự phát triển của các thành phần kinh tế. Quốc hội khóa IX cũng xem xét và thông qua Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi)... Đây là những đạo luật quan trọng tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước phù hợp với các quy định của Hiến pháp 1992. Ngoài ra, Quốc hội đã ban hành 2 bộ

luật lớn là Bộ luật Lao động và Bộ luật Dân sự. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nhiều pháp lệnh, trong đó có Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng. Lần đầu tiên sau 10 năm đổi mới, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm (1996 - 2000); quyết định miễn nhiệm, bầu và phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Nhà nước, sáp nhập một số bộ, ngành, việc chia, tách một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Công tác giám sát của Quốc hội khóa IX có những đổi mới như tiến hành nghe báo cáo hoạt động của các cơ quan nhà nước ở trung ương; cử các đoàn đi kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương. Chất vấn và trả lời chất vấn được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc; đặc biệt, từ năm 1994 các phiên chất vấn

đã được phát thanh và truyền hình trực tiếp, tạo không khí cởi mở, đối thoại giữa người hỏi và người trả lời, được nhân dân quan tâm, theo dõi và hoan nghênh. Quốc hội đã chú trọng công tác dân nguyện, tiếp dân, giải quyết đơn thư của nhân dân. Nhiều đoàn công tác của Quốc hội đã trực tiếp đến các địa phương, cơ sở để đón tiếp, xem xét việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền. Các cơ quan của Quốc hội đã triển khai hoạt động đối ngoại một cách chủ động, tích cực, thực hiện có kết quả chính sách rộng mở đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, góp phần quan trọng thúc đẩy việc thực hiện thành công chính sách đối ngoại của Việt Nam "muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển".

Đánh giá về hiệu quả hoạt động của Quốc hội khóa IX, Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh đã nêu rõ: Cùng với toàn Đảng, toàn dân, các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, Quốc hội đã không ngừng phấn đấu, góp phần quan trọng vào những thành tựu đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng và 10 năm đổi mới đất nước.

Quốc hội khóa IX, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình có 10 đại biểu. Để xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến vào các dự thảo luật, tổ chức nhiều hoạt động giám sát, khảo sát. Trên cơ sở đó, các đại biểu tích cực tham gia trao đổi, thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội với tinh thần trách nhiệm cao đã cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi kế hoạch năm nước 5 năm (1991 - 1995) và mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

NGUYỄN HÌNH - ĐO HIỀN
(tổng hợp)

HƯNG HÀ

Đẩy mạnh công tác chuẩn bị bầu cử

Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể ở Hưng Hà đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật, thành công.

Thео bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, thời gian qua, Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo Ủy ban MTTQ xã, thị trấn tổ chức tốt hội nghị lấy ý kiến và tin nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Trên cơ sở đó tổng hợp kết quả chuẩn bị hiệp thương lần thứ ba để chốt danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện và cấp xã. Nhìn chung, các bước của quy trình hiệp thương được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc.

Tiểu ban tuyên truyền bầu cử tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử tại các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, treo băng rôn, khẩu hiệu, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử. MTTQ huyện tập trung tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội, HĐND các cấp

qua các thời kỳ; các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; các quy định về người ứng cử, người tự ứng cử, quyền lợi và trách nhiệm của cử tri... Thông qua đó giúp cử tri hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nhận thức đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về bầu cử. Bà Trần Thị Thanh, thị trấn Hưng Nhân cho biết: Chúng tôi được tuyên truyền về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Qua đó, bản thân tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình của sáng suốt lựa chọn người đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Văn Khang, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Nội Thôn, xã Tây Đô cho biết: Chúng tôi tổ chức họp dân theo đúng các bước; giới thiệu nguồn nhân sự bảo đảm đúng cơ cấu, đúng thời hạn tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử. MTTQ huyện vận động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, làm tốt công tác tuyên

truyền về cuộc bầu cử, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, công tác bảo đảm an ninh để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Sau hiệp thương lần thứ hai, huyện Hưng Hà có 73 người được giới thiệu ứng cử để bầu 40 đại biểu HĐND huyện; 1.618 người được giới thiệu ứng cử để bầu 892 đại biểu HĐND 35 xã, thị trấn. Đến ngày 10/4/2021, 35/35 xã, thị trấn đã tổ chức xong việc lấy ý kiến và tin nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, bộ phận liên quan đến công tác bầu cử trên địa bàn huyện cũng đang tích cực triển khai các phần việc theo đúng kế hoạch của trung ương và của tỉnh.

Thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà tập trung tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ ba để chốt danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện; tổ chức giám sát việc thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 ở các xã, thị trấn.

MAI THƯ



Cử tri đại diện hộ gia đình thôn Hữu Đô Kỳ, xã Đông Đô (Hưng Hà) biểu quyết tin nhiệm đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp.

Ảnh: **TRÚC LÀNH**

Thео nhận định của Bộ Y tế, nhập cảnh trái phép là một trong những nguy cơ có thể gây ra đợt dịch Covid-19 thứ tư ở Việt Nam. Trên thực tế, nước ta cũng đã ghi nhận có những bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về. Do đó, việc tăng cường quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép là vấn đề được các tỉnh, thành phố, trong đó có Thái Bình đặc biệt quan tâm nhằm chủ động kiểm soát nguồn lây, ngăn chặn không để dịch xâm nhập vào địa bàn.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Từ năm 2020 đến nay, có hơn 60 lượt tàu nước ngoài với khoảng 1.000 lượt người làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền (Thái Thụy). Để chủ động phòng, chống dịch, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát chặt người, phương tiện ra vào khu vực biên giới và tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trên tuyến. Đại úy Nguyễn Văn Đam, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền cho biết: Thực hiện chỉ đạo của trung ương, cửa tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị đã xây dựng nghị quyết, kế hoạch, tổ chức triển khai tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhất là những người trực tiếp làm công tác kiểm soát, giám sát tại cửa khẩu cảng. Cụ thể,

Chủ động phòng, chống dịch Covid-19 ở khu vực biên giới biển

đơn vị đã thành lập 2 chốt kiểm soát dịch tại khu vực cửa sông Hóa và Diêm Điền; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường nắm bắt tình hình địa bàn, nắm số lượng người từ vùng có dịch về; đồng thời, tuyên truyền cho ngư dân không vận chuyển, đưa người nhập cảnh trái phép từ biển vào. Đơn vị cũng đã bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào, người trên các phương tiện nhập cảnh và thông kê, giám sát chặt các thuyền viên đi từ vùng có dịch về địa bàn; phối hợp với các lực lượng chức năng vào làm tốt công tác phòng, chống dịch vừa bảo đảm thuận lợi thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định.

Thực hiện nghiêm kế hoạch của Đảng ủy, Chỉ huy Đồn về phòng, chống dịch Covid-19, Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, thực hiện nghiêm quy trình xuất nhập cảnh, yêu cầu thuyền viên tự cách ly tại tàu đồng thời giám sát chặt phương tiện, thuyền viên trên tàu xuất nhập cảnh tại khu vực chuyển tải. Đại

úy Trạm trưởng Bùi Kim Chung chia sẻ: Là lực lượng trực tiếp làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các cấp về công tác phòng, chống dịch. Trước khi làm thủ tục xuất nhập cảnh, chúng tôi phối hợp với các cơ

quan trên địa bàn, đặc biệt là cơ quan kiểm dịch y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Hiện nay Trạm đã áp dụng làm thủ tục xuất nhập cảnh trên phần mềm điện tử, trong quá trình tải thuyền neo đậu ở cảng, khu chuyển tải, chúng tôi thường xuyên có một tổ giám sát; đồng thời, thực hiện

nhằm các biện pháp phòng, chống dịch.

Đẩy mạnh tuyên truyền cho ngư dân

Ngoài việc tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều

hình thức. Nhờ đó, nhận thức của người dân về phòng, chống dịch đã được nâng lên rõ rệt, người dân đã trở thành giám sát viên giúp bộ đội biên phòng thực hiện tốt công tác xuất nhập cảnh cũng như phòng, chống dịch Covid-19. Ngư dân Nguyễn Văn Phong, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) cho biết: Người dân thị trấn Diêm Điền và những người đánh cá như chúng tôi được Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền nhiều về các biện pháp phòng, chống dịch nên đã hiểu. Trước, trong và sau khi đi biển về chúng tôi đều thông báo với đơn vị biên phòng đồng thời thực hiện nghiêm việc khai báo y tế. Khi đi trên biển nếu nghi có người và phương tiện nhập cảnh trái phép, chúng tôi không tiếp tay mà sẽ thông báo ngay cho Bộ đội Biên phòng tỉnh để có biện pháp xử lý kịp thời.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện có trường hợp nhập cảnh trái phép. Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện, thành phố, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị biên phòng đứng chân trên địa bàn hai huyện Thái Thụy và Tiên Hải tăng cường

kiểm tra, giám sát trên biển và khu vực biên giới biển; đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát tại các doanh nghiệp FDI có người nước ngoài làm việc để chủ động phát hiện người nhập cảnh trái phép. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, công an các tỉnh có đường biên giới tăng cường công tác ra soát, giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Các cấp, ngành, địa phương đã vào cuộc tích cực nhằm kiểm soát nguồn lây từ người nhập cảnh trái phép. Song hiện nay không thể chủ quan, lo là bởi nguy cơ lây lan dịch vẫn luôn thường trực. Tại Campuchia, 9 tỉnh, thành phố giáp ranh với Việt Nam đều đã có người nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; gần đây, trung bình mỗi ngày quốc gia này ghi nhận hàng chục, thậm chí hơn 100 bệnh nhân Covid-19 mới. Tại Việt Nam, những ngày gần đây đều ghi nhận có người nhiễm Covid-19 nhập cảnh từ nước ngoài về. Chủ động phòng, chống dịch, ngoài việc thực hiện tốt thông điệp "5K" của Bộ Y tế, mỗi người dân hãy là một giám sát viên tích cực thông báo với chính quyền địa phương những trường hợp nhập cảnh trái phép để có biện pháp xử lý kịp thời, không để dịch lây lan, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

HOÀNG LANH - TẮT ĐẠT



Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho ngư dân.